

# กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่รัฐบาลจะจัดสรรให้กับทุกจังหวัด โดยใช้หลักเกณฑ์การจัดสรรตามช่วงชั้นประชากรของจังหวัด กำลังไปถึงทุกชุมชน ทุกจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการ และสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาบทบาทและแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการอย่างจริงจัง โดยผ่านกลุ่มสตรีในแต่ละชุมชน ผู้หญิงไทยทุกคนมีสิทธิเป็นเจ้าของในฐานะสมาชิก โดยเลือกตัวแทนที่มีความสามารถ มีคุณธรรม และทุ่มเทในการทำงาน เข้ามาบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

## วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำหรือปลอดดอกเบี้ย ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับการลงทุน เพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการให้แก่สตรี
2. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรี ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาสตรีที่ประสบปัญหาในทุกรูปแบบ การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรี ในทุกมิติ และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี
3. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี และแก้ไขปัญหา สตรีขององค์กรต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของสตรี
4. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาสตรีตามที่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ พิจารณาเห็นสมควร

## โครงสร้างสมาชิก และคณะกรรมการกองทุนฯ ส่วนภูมิภาค

**ระดับตำบล** สตรีในหมู่บ้านลงทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ ในหมู่บ้าน สมาชิกที่ลงทะเบียนในแต่ละหมู่บ้าน เลือกกันเอง เพื่อเลือก คณะกรรมการกองทุนตำบลจากหมู่บ้านละ 1 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะกรรมการฯ จังหวัด แต่งตั้ง 5 คน

**ระดับจังหวัด** จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ตำบล ทุกตำบล เพื่อเลือก คณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัด (ตามจำนวนอำเภอ) และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ แต่งตั้ง 5 คน

## บทบาทของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล

\*พิจารณาโครงการที่องค์กรสตรีขอรับการสนับสนุน และนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัด พิจารณา

## บทบาทของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

\*พิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

\*พิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพื่อการพัฒนาศักยภาพสตรี และเครือข่ายสตรี

\*พิจารณาอนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาบทบาทสตรี และแก้ไขปัญหาสตรีที่ประสบปัญหาตาม กรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนด

## คุณสมบัติของสมาชิก

\* สตรีสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

\* กรณีเป็นกลุ่มหรือองค์กรสตรี ที่ดำเนินงานในการดูแลหรือช่วยเหลือสตรีต้องมีสำนักงานอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือในจังหวัดที่ขอจดทะเบียนเป็นสมาชิก

*เชิญชวนพลังผู้หญิง ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพของตนเองและชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย*

: สมัครลงทะเบียนสมาชิกได้ที่ ที่ทำการหมู่บ้าน และ กศน.ตำบล เฉพาะกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ กศน.เขต